



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Thứ hai, Ngày 23 tháng 12 năm 2025)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Giải bài toán nguồn lợi thủy sản nhờ cơ chế bảo tồn biển OECM

Cơ chế OECM là giải pháp đột phá giúp tăng diện tích bảo tồn, phục hồi nguồn lợi thủy sản và đạt mục tiêu đa dạng sinh học năm 2030. (Tác giả: **Hồng Ngọc**, 22/12/2025). [Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Những hiện tượng lạ trong ao nuôi dễ bị nhầm là bệnh

Trong quá trình nuôi thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm thâm canh, người nuôi thường ghi nhận một số biểu hiện bất thường xuất hiện đột ngột trong ao. Phổ biến nhất là tôm giảm ăn, nổi đầu, tập trung ở mé ao vào sáng sớm hoặc tôm bơi yếu, phân tán không đều trong ao. (Tác giả: **Thanh Điền**, 23/12/2025). [Xem chi tiết](#)

Báo Tép Bạc đăng tải các tin, bài:

+ Nông dân Cà Mau nuôi lươn vàng rộm trong bể xi măng, hễ nói bán là có người mua ngay

Tại Cà Mau, những bể nuôi xi măng chứa đầy lươn "vàng rộm", nằm chật kín đang trở thành một mô hình kinh tế đột phá. Điển hình là anh Huỳnh Chí Nguyên, người đã biến mô hình "nuôi lươn không bùn" thành máy hái ra tiền, mỗi năm xuất bán hàng chục tấn lươn thương phẩm. (Tác giả: **Hồng Hà**, 23/12/2025). [Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Pháp Luật đăng tải các tin, bài:

+ Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Nhiều kiến nghị liên quan tới hạ tầng nghề cá

Ngày 22/12, UBND xã Phước Hải (TP Hồ Chí Minh) đã phối hợp với Đoàn Biên phòng Phước Hải tổ chức Chương trình "Cà phê sáng cùng ngư dân" nhằm tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản, đặc biệt là công tác chống khai thác IUU. (Tác giả: **PV**, 23/12/2025). [Xem chi tiết](#)

Báo Quân Đội Nhân Dân đăng tải các tin, bài:

+ Bình yên biển, đảo quê hương: Triển khai đồng bộ các giải pháp chống IUU

Xác định nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 3 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động và tuần tra, xử lý nghiêm minh... (Tác giả: **Duy Hiền**, 23/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo An Giang đăng tải các tin, bài:

+ Siết quản lý tàu cá

Thực hiện cao điểm hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, An Giang đang xử lý các tàu cá “3 không”, tàu không đủ điều kiện hoạt động. (Tác giả: **Thùy Trang**, 23/12/2025).[Xem chi tiết](#)

III. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Khánh Hòa đăng tải các tin, bài:

+ Chủ động nguồn cung thủy sản cho thị trường dịp tết

Thị trường cuối năm và dịp tết có nhu cầu lớn về các sản phẩm nông sản thực phẩm, trong đó có sản phẩm thủy sản. Do đó, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. (Tác giả: **Lê Hòa**, 22/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tài Chính Doanh Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Dự báo xuất khẩu tôm cán mốc 4,5 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho hay, 11 tháng xuất khẩu tôm đạt 4,3 tỷ USD. Xuất khẩu tôm Việt Nam được kỳ vọng sẽ cán mốc 4,5–4,6 tỷ USD trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. (Tác giả: **Vũ Nam**, 23/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ EU giảm gần 50% cảnh báo vi phạm với nông sản Việt

Theo thống kê, năm nay, số lần cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm của châu Âu đối với nông sản, thực phẩm Việt Nam đã giảm gần 50% so với năm ngoái. Chuyên gia cho rằng, đây là tín hiệu đáng mừng, song không thể chủ quan khi các thị trường lớn đang thay đổi quản lý an toàn thực phẩm. (Tác giả: **Dương Hưng**, 22/12/2025).[Xem chi tiết](#)

IV. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Nông Nghiệp đăng tải các tin, bài:

+ Cà phê sáng cùng ngư dân Phước Hải

Qua mô hình ‘cà phê sáng cùng ngư dân’, chính quyền và biên phòng xã Phước Hải đối thoại, tuyên truyền quy định chống khai thác IUU để phát triển nghề cá bền vững. (Tác giả: **Lê Bình**, 23/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Mekong Asean đăng tải các tin, bài:

+ Indonesia hiện đại hóa 1.000 làng chài, thúc đẩy kinh tế ven biển

Indonesia sẽ xây dựng 1.000 làng chài Đỏ và Trắng hiện đại trên toàn quốc để tăng thu nhập cho người dân ven biển. (Tác giả: **Thạch Thu**, 23/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Khánh Hòa đăng tải các tin, bài:

+ Chung tay giữ biển sạch

Với chiều dài bờ biển gần 500km, hơn 200 đảo lớn, nhỏ, Khánh Hòa có lợi thế về kinh tế biển, nhưng sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh chóng cũng tạo ra thách thức rất lớn trong công tác quản lý môi trường biển, nhất là khối lượng rác thải phát sinh ngày càng nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển. (Tác giả: **Thái Thịnh**, 22/12/2025).[Xem chi tiết](#)

Báo Đồng Tháp đăng tải các tin, bài:

+ Đồng Tháp: Chung tay bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 679/KH-UBND về tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. (Tác giả: **H. Thông**, 23/12/2025).[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN
